
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4                                                    
ประจําป พ.ศ. 2566 

วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี 

ผูมาประชุม.....12........คน 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ เบอรโทรศัพท 

1 นายศานติสุข แขนาง ประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี ศานติสุข แขนาง 083-8327225 

2 นายอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ รองประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี อํานาจ สุวรรณสนธ์ิ 095-6633476 

3 นางลําดวน อินทอง เลขานุการสภาเทศบาลฯ ลําดวน อินทอง 083-3170481 

4 นางรจนา สิงหโต สมาชิกสภาฯ เขต 1 รจนา สิงหโต 082-1268714 

5 นางบัวรัก กุลเสนา สมาชิกสภาฯ เขต 1 บัวรัก กุลเสนา 092-4610885 

6 นายศุภชัย แกวเสนหา สมาชิกสภาฯ เขต 1 ศุภชัย แกวเสนหา 083-9952114 

7 นายวิชัย  แดงนา สมาชิกสภาฯ เขต 1 วิชัย  แดงนา 084-9546990 

8 นายสิทธิชัย พรรคพิง สมาชิกสภาฯ เขต 2 สิทธิชัย พรรคพิง 094-0908461 

9 นายดวงจันทร แสนสวาท สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดวงจันทร แสนสวาท 092-5757177 

10 นายวิรัตน สอนประเทศ สมาชิกสภาฯ เขต 2 วิรัตน สอนประเทศ 080-7450841 

11 นางฉวีวรรณ มะโรงมืด สมาชิกสภาฯ เขต 2 ฉวีวรรณ มะโรงมืด 083-0850624 

12 นายเดชชัยยา ประกอบแสง สมาชิกสภาฯ เขต 2 เดชชัยยา ประกอบแสง 086-4365125 
 

 
 

 

ผูไมมาประชุม…….-.……คน 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
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ผูเขารวมประชุม จํานวน......8...... คน 

1 นายฤาชัย สาจันทร นายกเทศมนตรี ฤาชัย สาจันทร 085-7527003 

2 นายบุญเวิน จําวิเศษ  รองนายกเทศมนตรี บุญเวิน จําวิเศษ 087-2304244 

3 นายกิตติพิพัฒน  สิมมา เลขานุการนายกเทศมนตรี กิตติพิพัฒน  สิมมา 080-5542178 

4 นายเดน  วรวะลัย ปลัดเทศบาล เดน วรวะลัย 080-8279472 

5 นายธารแสงทอง  อําเคน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ธารแสงทอง  อําเคน 081-6706788 

6 นายชาตรี  ไชยเชษฐ ผูอํานวยการกองชาง ชาตรี  ไชยเชษฐ 090-3483297 

7 นางสมฤทัย  สาจันทร 
หน.ฝายพัฒนารายได  

รรท.ผูอํานวยการกองคลัง 
สมฤทัย  สาจันทร 085-4522886 

8 นางสาวรัตนากร  ศรสีุวรรณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รัตนากร  ศรีสุวรรณ 086-9446142 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30  น.  

นางลําดวน  อินทอง  ตรวจนับองคประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดีมาครบแลว นางลําดวน  อินทอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาดี  ใหสัญญาณเรียกเขาหองประชุมไดกลาวตอนรับ

และกลาวเชิญ นายศานติสุข แขนาง  ประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี จุดธูปเทียน
หนาโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย  และเร่ิมประชุม  

นายศานติสุข แขนาง สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะผูบริหาร 
ประธานสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันนี้เปนการประชุมสภา

เทศบาลตําบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2566  

ตามหนังสือสภาเทศบาลตําบลนาดี ที่ นภ 71401.ส/ว 51 เรื่อง ขอนัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2566 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2566 ตามที่สภาเทศบาลตําบลนาดี ไดกําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2566  ตั้งแตวันที่  
1 – 30 พฤศจิกายน 2566  กําหนด 30 วัน  เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับขอกฎหมาย 
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลนาดี นั้น 

ในการนี้ อาศัยความตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐, ๒๑, ๒๒, 23 และแกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  จึงนัดประชุมและเชิญทานเขาประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล 
นาดี (ชั้น 2)  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครบองคประชุม ผมขอเริ่มประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2566 ขอเร่ิมประชุม
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายศานติสุข แขนาง   เรียน ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดีผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอแจงใหที่ประชุมทราบ 

- เร่ืองการจัดตั้งชุมชนตําบลนาดี และการเลือกกรรมการชุมชน ขอบรรจุเร่ือง
นี้ไวในระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอใหมครับ เพ่ือทําความ
เขาใจรวมกันในเร่ืองนี้ครับ 

- เร่ือง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
3 ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ไดรับรองรายงานการ
ประชุมไปแลว แตเน่ืองจากเกิดขอผดิพลาดในการพิมพรายงานการประชุม เจาหนาที่
พิมพขอความผิดจึงขอนํารายงานการประชุมดังกลาวมาแกไขใหถูกตองในระเบียบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมในวันนี้ครับ 
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ทานใดมีเรื่องที่จะแจงตอ ท่ีประชุมทราบอีกหรือไม เชิญครับ เชิญทาน
นายกเทศมนตรีตําบลนาดีครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
นายกเทศมนตรีฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายฤาชัย  สาจันทร  

นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ เนื่องจากวันนี้ทานรอง
นายกเทศมนตรีตําบลนาดี ท้ัง 2 ทาน ติดภารกิจครบัจึงไมสามารถเขารวมประชุมได 

- ทานบุญเวิญ  จําวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตําบลนาดี ผมไดมอบหมายใหไป
ดูงานเคลียรริ่งพื้นที่ถนนเสนภูฮัง พรอมกับผูรับจางครับ หากพบปญหาจะไดแกไข
เบ้ืองตนได 

- ทานสมพร  ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลนาดี ไดรับมอบหมายใหเขา 
รวมประชุมการจัดเตรียมงานลอยกระทง ณ โรงเรียนบานนาดีคายสวางวิทยา 

- เร่ืองการประชุมผูบริหารทองถ่ินและปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครั้งที่ 
6/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ หองประชุมบัวสวรรค เทศบาล
ตําบลนาเหลา อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู มี เรื่อง ท่ีแจงใหทราบดังนี้ 
 1) เร่ืองคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งท่ี 1/2566 ที่จังหวัดหนองบัวลําภู 
ระหวางวันที่  3 – 4 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมณัฐพงศ แกรนด จังหวัด
หนองบัวลําภู เพ่ือแกไขปญหาความยากจน และปญหาที่ดิน ท่ีทํากิน และปญหา 
ตาง ๆ ใหกับพ่ีนองประชาชน 

 2) ระบบ Thai water plan จะปดระบบในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 
2566 เร่ือง การของบประมาณเก่ียวกับน้ํา จะปดระบบแลว 

 3) เร่ือง เกี่ยวกับยาเสพติด กระทรวงมหาดไทยสีขาว โครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่
ตองใหความสําคัญและรวมรณรงคใหพื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลําภูเปนพื้นท่ีสีขาว 

 4) เรื่องขยะไดกําหนดไวเปนวาระแหงชาติ ซึ่งตําบลนาดีตองแกไขปญหา 
การแกไขปญหาอยูในระดับที่ดี และเราตองรวมกันแกไขปญหาตอไป 

 5) เรื่องปญหาฤดูแลง ซ้ึงขณะนี้ไดเขาสูฤดูแลงแลว อากาศแหงควรเฝา
ระวังอยางยิ่งในแตละตําบลในจังหวัดหนองบัวภู ซึ่งอาจจะมีปญหาเร่ืองแหลงนํ้า น้ํา
ใชอุปโภค บรโิภค ซึ่งถามีปญหาสามารถแจงทางงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเบื้องตนไดครับเก่ียวกับความแหงแลงในฤดูแลงน้ี 

 6) เร่ืองขอใหหนวยงานของรัฐชวยสั่งจองเสื้อที่ระลึกครบรอบ 30 ป 
จังหวัดหนองบัวลําภู รายไดหลังหักคาใชจายจะนําไปใชสําหรับจัดตั้งมูลนิธิชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) จังหวัดหนองบัวลําภู ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศล 
และสาธารณประโยชนอื่น ๆ เสื้อราคาตัวละ 289.- บาท 

 7) ใหทองถ่ินพิจารณาเงินอุดหนุนโครงการชุมชนยั่งยืน ซึ่งในเรื่องนี้เราก็ได
ตั้งงบประมาณไวแลวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2567  
โดยมีงบประมาณที่ตั้งไวเพ่ือแกไขปญหาเรื่องยาเสพติดในเทศบาลตําบลนาดี 

 8) เรื่องสถานที่ทองเที่ยวประจําตําบล ซึ่งเราไดกําหนดใหถํ้าผาดวงเปน
แหลงทองเที่ยวประจําตําบลนาดี ซึ่งปจจุบันเราไดโอนงบประมาณเพ่ือใหกองชาง
พรอมดวยวิศวกรดําเนินการประมาณการคาใชจายและออกแบบแหลงทองเที่ยว
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ประจําตําบลของนาดี และเปนแหลงทองเที่ยวของอําเภอสุวรรณคูหาดวยครับ 
ในชวงเชาผมไดรวมปรึกษากับทานพงศธร พนาสรรค เลขานุการประจํากรรมาธิการ
แกไขปญหาหน้ีสินแหงชาติสภาผูแทนราษฎร และเปนที่ปรึกษาประจํากรรมการ
ตํารวจสภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดปรึกษาหารือในหลาย ๆ เร่ือง เพื่อจะไดหา
งบประมาณมาชวยเหลือในตําบลนาดี ซึ่งทานมาถวายผาปาที่วัดภูหมีครับ ผมมีเร่ือง
ที่จะแจงใหทราบเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง   ขอบคุณครบั มีทานใดมีเรื่องแจงตอท่ีประชุมทราบอีกหรือไมครบั เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ไมมี เร่ิมระเบียบวาระที่ 2 ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

นายศานติสุข แขนาง  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ในวันน้ีตามท่ีในแจงไปในเบื้องตน 
ประธานสภาเทศบาลฯ จะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําปพ.ศ.2566 วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี 
(ชั้น 2) และจะขอมติของที่ประชุมในการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 11 
สิงหาคม 2566 เนื่องจากเจาหนาท่ีพิมพผิดครับ 

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป
พ.ศ.2566 วันท่ี 27 กันยายน 2566 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี (ชั้น 2) 
เรียนเชิญทานเลขานุการสภาฯ อานรายงานการประชุมครบั 

นางลําดวน  อินทอง   อานรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจําป พ.ศ.2566 และขอใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทานชวยกันตรวจทานไป
พรอมกัน วาตองการเปลี่ยนแปลง แกไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม เพ่ือใหถูกตองตามที่ได
ประชุม 

นายศานติสุข แขนาง  เรียนทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน                     
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ผมขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม หนาที่  2 ระเบียบวาระท่ี 1  

เร่ืองประธานจะแจงตอที่ประชุมในถอยคําที่ผมกลาว “เชิญทานรองนายกเทศมนตรี
ตําบลนาดีครับ” แกไขใหม “เชิญทานรองประธานสภาเทศบาลตําบลนาดีครับ” 
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดตองการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมอีก
หรอืไมครับ ถาไมมีอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ขอ 33 
วรรคสอง ขอมติท่ีประชุมแกไขถอยคําในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดีสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 27 กันยายน 2566  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี (ชั้น 2)  ทานสมาชิกสภาทานใดมีมติเห็นชอบ
แกไขถอยคําในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือข้ึน
ครับ  
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นางลําดวน  อินทอง   นับ/แจง มติท่ีประชุมเห็นชอบในการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาฯ และ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4  
ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2566 ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาดี (ชั้น 2) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    12  เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง  

 งดออกเสียง   0  เสียง 

นายศานติสุข แขนาง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป  
ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งไดมีการรับรองรายงานการประชุมไป

แลวเมื่อคร้ังประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่  
2/2566 ประจําป พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 แตยังพบขอความใน
รายงานที่ผิด จึงขอมติของท่ีประชุมในการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 11 
สิงหาคม 2566 เนื่องจากเจาหนาที่พิมพผิดและเขาใจผิดเนื่องจากเปนโครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ําฯ หมูที่ 7 เชนกัน แตคนละซอยจึงนําขอความจากญัตติที่ 
4/2566 มาพิมพ ซึ่งญัตตินี้ผานการเห็นชอบจากสภาเทศบาลไปแลวครับ ในหนาที่ 
13 - 14 ขอความในญัตติที่ 10/2566 เร่ือง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองชาง) จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลแกไขถอยคําดังตอไปนี้ 

 “ขอความท่ีพิมพผิด” 
 หลักการและเหตุผล 

ดวย กองชาง มีความประสงคที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566  เนื่องจากการพิมพที่ผิดพลาด จํานวน 2 

รายการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  รายละเอียด 

ดังนี้ 

 

1. ขอความเดิม ขอวามใหม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง             
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่ งกอสราง คากอสรางสิ่ ง
สาธารณปูการ 

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปากลิ้นรางชั้น 3 พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบานพอศักดิ์ – บานแมนางลําพูน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง             
งบลงทุน  คาที่ ดินและสิ่ งก อสราง  คากอสร างสิ่ ง
สาธารณปูการ 

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปากลิ้นรางชั้น 3 พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบานพอศักดิ์  – บานแมนางลําพูน  
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บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7  หนา 99/109 (215) 
งบประมาณตั้งไว   225,600 บาท 

ปริมาณงาน ก อสร า งวางทอระบายน้ํ า
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ปากลิ้ น รางชั้ น  3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40x1.00 เมตร และบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 
9 บอ รวมความยาว 107.00 เมตร และขยายผิว
จราจรคอนกรีต กวาง 0.80 เมตร ยาว 72.80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาของเทศบาลตําบลนาดีกําหนด) 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (2566-
2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
หนาที่  10 ลําดับที่  9 และที่ทบทวน/เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง/แกไข (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง) 

        

บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7  หนา 99/109 (215) 
งบประมาณตั้งไว   225,600 บาท 

ปริมาณงาน กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40x1.00 เมตร และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 9 บอ รวมความยาว 
107.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต กวาง 
0.80 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ฯลฯ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ
เทศบาลตําบลนาดีกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพิ่มเติม 

          - เปนไปตามแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (2566-
2570) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
หนา ท่ี  10 ลําดับที่  9 และที่ทบทวน/เพิ่ ม เติม/
เปลี่ยนแปลง/แกไข (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง) 

 
“ขอความท่ีขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม” 

หลักการและเหตุผล 

ดวย กองชาง มีความประสงคที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566 เนื่องจากไดดําเนินการโดยใชงบซอมแซม
เรียบรอยแลว จึงมีความประสงคตัดลดปริมาณงานลง ตามระเบียบกระทรวงหมาด
ไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 29  
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน  รายละเอียด ดังนี้ 

2. ขอความเดิม ขอวามใหม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง             
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่ งกอสราง คากอสรางสิ่ ง
สาธารณปูการ 

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปากลิ้นรางชั้น 3 พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบานแมเล็ก-บานแมรํา บานราษฎร
เกษมศรี หมูที่  7 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง             
งบลงทุน  คาที่ ดินและสิ่ งก อสราง  คากอสร างสิ่ ง
สาธารณปูการ 

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปากลิ้นรางชั้น 3 พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบานแมเล็ก-บานแมรํา บานราษฎรเกษม
ศรี หมูที่ 7 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
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จังหวัดหนองบัวลําภู หนาที่  100/107 (216)        
งบประมาณที่ตั้งไว 143,900 บาท 

-ปริมาณงาน 
1.กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเส ริม เหล็ก  
ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40x1.00 
เมตร  และบ อพั กคอนก รีต เส ริ ม เหล็ ก  ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จํานวน 6 บอ รวมความยาว 
56.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีตกวาง 
0.80 เมตร ยาว 51.20 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2. งานขุดร้ือถอนพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี
ชํารุด พรอมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.00 เมตร               
ความยาว 13.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร  

3. งานรื้อถอนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมลง
ทอระบายน้ํ าคอนกรีต เสริมเหล็ก ชั้น  3 ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จํานวน 1 จุด  

(รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประมาณ
ราคาของเทศบาลตําบลนาดีกําหนด) พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

-เปนไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (2566-2570) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หนา 9 
ลําดับที่ 8 และที่ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง)   

หนองบัวลําภู หนาที่ 100/107 (216) งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 143,900 บาท 

- ปรมิาณงาน 
1. กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น
รางชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40x1.00 เมตร 
และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 0.80x0.80 
เมตร จํานวน 6 บอ รวมความยาว 56.00 เมตร และ
ขยายผิวจราจรคอนกรีตกวาง 0.80 เมตร ยาว 51.20 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

2. งานร้ือถอนพ้ืนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมลงทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 
เมตร จํานวน 1 จุด 6 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประมาณราคา
ข อ ง เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล น า ดี กํ า ห น ด )  พ ร อ ม ป า ย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

- เปนไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (2566-2570) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565 หนา 9 
ลําดับที่ 8 และที่ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไข
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ โย ธา  
งานกอสราง) 

 

 
ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาทานใดตองการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพ่ิมเติม

อีกหรือไมครับ ถาไมมีอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  
ขอ 33 วรรคสอง ขอมติที่ประชุมแกไขถอยคําในรายงานการประชุม และรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2566 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี 
(ชั้น 2)  ทานสมาชิกสภาทานใดมีมติเห็นชอบแกไขถอยคําในรายงานการประชุม 
และรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้นครบั 
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นางลําดวน  อินทอง   นับ/แจง มติที่ประชุมเห็นชอบในการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาฯ และ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาดี (ชั้น 2) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    12  เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง  

 งดออกเสียง   0  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องที่เสนอใหม  

นายศานติสุข แขนาง ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองท่ีเสนอใหม  
ประธานสภาเทศบาลฯ 3.1 ญัตติที่ 36/2566 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (สํานักปลัดเทศบาล) เชิญทานนายกเทศมนตรี
ตําบลนาดีครบั 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
นายกเทศมนตรีฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

ขาพเจา นายฤาชัย สาจันทร ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ

ญัตติตอสภาเทศบาลตําบลนาดี เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขออนุ มัติ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมี

หลักการและเหตุผล ดงันี ้

หลักการและเหตุผล 

ดวย สํานักปลัดเทศบาล มีความประสงคที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน 1 รายการ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2563 หมวด ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได

กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมี

อํานาจใหกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงฯ ดังนี้  
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1. ขอความเดิม ขอความใหม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการ 
ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมคาติดตั้งและ
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 36,000 บาท ประกอบดวย 
     1 .1  กล อ ง วง จรป ด  IP 2 ล านพิ ก เ ซล  รุ น  DS-
2CD1023G0E-1 ความละเอียด 1920x1080@30fps ฯลฯ 
จํานวน 4 ตัวๆละ 5,700บาท รวมเปนเงิน 22,800 บาท 
(คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 
2564) 
     1.2 เคร่ืองบันทึก NVR 4 ชอง DS-7104NI-Q1/4P/M 
ฯลฯ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,200บาท (คุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการ 
ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมคาติดตั้งและ
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 36,000 บาท 
ประกอบดวย 
     1.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําห รับติดตั้ งภายนอกสํานักงาน ราคา 
5,700 บาท จํานวน 4 ตัวๆละ 5,700บาท รวมเปนเงิน 
22,800 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
     1.2 เครื่องบันทึก 4 ชอง ฯลฯ จํานวน 1                
เครื่อง ๆ ละ 13,200 บาท (เปนรายการที่ต้ังจายตาม
ราคาทองตลาด เน่ืองจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) 

ขอเสนอเพื่อพจิารณา 

เห็นควรพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯตามรายการดังกลาวขางตน  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ เชิญครับไมมีก็จะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 

นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ญัตติที่ 36/2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2566 (สํานักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครบั 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 12 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (สํานักปลัดเทศบาล) ดังน้ี 

 เห็นชอบ  12  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 0   เสียง  
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นายศานติสุข แขนาง 3.2 ญัตติท่ี 37/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองคลัง) เชิญทานนายกเทศมนตรตีําบลนาดี

ครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
นายกเทศมนตรีฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

ขาพเจา นายฤาชัย สาจันทร ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ

ญัตติตอสภาเทศบาลตําบลนาดี เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๗ เพ่ือตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ 

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

ดวยกองคลัง มีความประสงคที่จะขออนุมัติโอนตั้งจายรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หมวดคาครุภัณฑ เพ่ือจัดซื้อดังรายการตอไปนี้ 

๑.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อตูเหล็ก แบบ ๒ บานเปด ขนาด 90 x 185 ชม. มอก.
จํานวน ๕ ตู ๆ ละ 6,000 บาท รวมเปนเงิน 30,000.-บาท เพ่ือประโยชนตอการ
ปฏิบัติภารกิจหนาที่และการบริหารจัดการของ เทศบาลตําบลนาดี โดยมีรายละเอียด
การโอนฯ ดังนี้ 

รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม  1  รายการ จํานวนเงิน 30,000.-บาท 
(สามหมื่นบาทถวน) 

โอนลด 
๑. ขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  

จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนพนักงานจาง 
คาตอบแทนพนักงานจาง กองคลัง 

รวมโอนลด  1 รายการเปนเงนิ 30,000.-บาท (สามหมี่นบาทถวน) 

ขอระเบียบ/กฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอเสนอเพื่อพจิารณา 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เปนเงนิ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถวน)  

ดังรายละเอียดขางตนตอไป จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ เชิญครับไมมีก็จะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 
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นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ญัตติที่ 37/2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 (กองคลัง)  มีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 12 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองคลัง) ดังน้ี 

 เห็นชอบ  12  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 0   เสียง 

นายศานติสุข แขนาง 3.3 ญัตติท่ี 38/2566 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองชาง) เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลนาดีครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
นายกเทศมนตรีฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  

ขาพเจา นายฤาชัย สาจันทร ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอ

ญัตติตอสภาเทศบาลตําบลนาดี เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขออนุ มัติ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566   

มีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 

1) ตามที่สภาเทศบาลตําบลนาดี คราววาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งที่ 3/2566 ประจําป พ.ศ.2566 มีมติอนุมัติใหกองชางโอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน จํานวน 2 รายการ ดงันี้  

1.1 สวานไฟฟา แบบบล็อกกระแทกไรสาย กําลังไฟฟา 18V ขนาด  

½ นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 6,500 บาท     

1.2 แบตเตอรี่ กําลังไฟฟา 18V ความจุ 8.0 Ah จํานวน 1 กอน ๆ ละ 

4,300 บาท     

2) สภาเทศบาลตําบลนาดี คราววาระประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.

2566 วันที่  27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 มีมติอนุมัติใหกองชางกันเงิน

งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

ในรายการตามขอที่ 1 
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เหตุผล 

ดวย กองชาง มีความประสงคที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566  เน่ืองจากปริมาณความจุของกําลังไฟฟา

ที่กําหนด ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อตามทองตลาดได จึงมีความประสงคที่จะขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงดังกลาว 

ขอระเบียบ/กฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการที่ไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว จะกระทําได
ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน 
รายละเอียด ดังนี้ 

1.ขอความเดิม ขอความใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการแบตเตอรี่ 
          กําลังไฟฟา 18 V ความจุ 8.0 Ah จํานวน 
1 กอน ๆ ละ 4,300 บาท เปนเงิน 4,300 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการแบตเตอรี่ 
        จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 4,300 บาท 
ประกอบดวย 
           1) แบตเตอรี่ กําลังไฟฟา 18 V ความจุ 
4.0 Ah จํานวน 1 กอน  
           2) แทนชารจ สําหรับแบต Li-ion 
กําลังไฟฟา 10.8 V – 18 V จํานวน 1 อัน  

2.ขอความเดิม ขอความใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการสวาน
ไฟฟา 
      แบบบล็อกกระแทกไรสาย กําลังไฟฟา 18V 
ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท 
เปนเงิน 6,500 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการสวาน
ไฟฟา 
      แบบบล็อกกระแทกไรสาย กําลังไฟฟา 18V 
ขนาด ½ นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 6,500 บาท 
เปนเงิน 6,500 บาท 

ขอเสนอเพื่อพจิารณา 

เห็นควรพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรายการดังกลาวขางตน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม  
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เชิญทาน ผอ.กองชาง ครับ 
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นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผอ.กองชาง ผมนายชาตรี  ไชยเชษฐ ผูอํานวยการกองชาง ขออนุญาตช้ีแจงเพ่ิมเติมเนื่องจากคร้ัง 

แรกที่ไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนเพ่ือตั้งจายรายการใหม รายการแบตเตอรี่กําลังไฟฟา 
18 V ความจุ 8.0 Ah ที่ตั้งไวไมสามารถจัดหาได ประกอบกับไมไดตั้งจัดซื้อแทน
ชารจดวย จึงไดจําแนกรายการออกมาเปน 2 รายการ แตงบประมาณเทาเดิม 
4,300 บาท  

- รายการที่  2 เปนบล็อกกระแทกไรสาย กําลังไฟ 18V ขนาด ½ นิ้ว  
ขออนุญาตแกไขตามที่ทานนายกไดเสนอญัตติเนื่องจากวาไดรับการประสานแกไขใน
คราวประชุมเมื่อเชานี้ ขอบคุณครบั 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ เชิญครับไมมีก็จะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองคประชุม 

นางลําดวน  อินทอง  มีสมาชิกทั้งหมด 12 ทาน ครบองคประชุมคะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีสมาชิกสภาอยูครบองคประชุมนะครับ ญัตติที่ 38/2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2566 (กองชาง)  มีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ กรณุายกมือข้ึนครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 12 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองชาง) ดังนี้ 

 เห็นชอบ  12  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง 
 งดออกเสียง 0   เสียง 

นายศานติสุข แขนาง 3.3 เร่ือง การจัดตั้งชุมชนตําบลนาดี และการเลือกกรรมการชุมชน ผมในฐานะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี ขอบรรจุเร่ืองนี้ไวในระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองท่ีเสนอ

ใหม เพื่อที่จะไดศึกษารวมกันในเร่ืองนี้ ในสภาเทศบาลตําบลนาดี เนื่องจากเปนเร่ือง
ใหมที่เรายังไมเคยไดดําเนินการ ซึ่งทานสมาชิกสภาบางทานอาจจะยังไมทราบขอมูล
เก่ียวกับการจัดตั้งชุมชนและการเลือกคณะกรรมการชุมชน จึงไดขอนําเรื่องนี้
เพ่ือที่จะไดปรึกษาหารือและพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะไดทราบถึงความชัดเจนในการ
ดําเนินการในเร่ืองนี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอธิบายในเรื่องนี้หรือไมครับเชิญครับ 

นางลําดวน  อินทอง  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางลําดวน  อินทอง 

เลขานุการสภาฯ ขอเสนอไมใหมีการลงมติในเรื่องนี้ ขอใหเปนการปรึกษาหารือ
รวมกัน 

นายศานติสุข แขนาง ทานลําดวน  อินทอง เสนอไมใหมีการลงมติในเร่ืองนี้ ขอใหเปนการปรึกษาหารือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รวมกัน ขอผูรับรองดวยครับ 
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 ผูรับรอง 1. นายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   2. นางรจนา  สิงหโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ขอบคุณครับ มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย หรือขอเสนอเพิ่มเติม

หรือไมครบั เชิญครับ 

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลนาดี เขต 1 ขออธิบายเก่ียวกับเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการชุมชนซึ่ง
ถือวาเปนเรื่องใหม ในตําบลของเราเบ้ืองตนแลวในเรื่องนี้เรารับทราบจากการประชุม
ประจําเดือนตุลาคมท่ีผานมา ซึ่งเจาหนาที่ไดนําเอกสารมาแจกให ผมไดอานและ
ศึกษาดูในแตละหัวขอแลว รูสึกวาขอมูลยังไมครบถวน ผมจึงไดเดินทางไปที่ทองถ่ิน
จังหวัดเพ่ือไปสอบถามขอมูลเพิ่มเติม จึงไดขอมูลอางอิงมาจากหนังสือซักซอมเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2564 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566  

- การจัดตั้งชุมชน เทศบาลสามารถพิจารณาจัดตั้งชุมชนไดในเทศบาลทุก
ประเภท (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) ตามที่เห็นสมควรทั้งพ้ืนที่ที่มี
และไมมกีํานัน/ผูใหญบาน 

- พิจารณาถึงความเหมาะสมและการเงินการคลังของเทศบาลนั้น ๆ โดยการ
ตั้งงบประมาณรายจายและการเบิกจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาลใหใชยอดรวม เฉพาะรายไดจัดเก็บเองและภาษีจัดสรร ตามงบการเงิน
ประจําป (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แลว
มาที่ไดปดบัญชีแลว เปนฐานในการคํานวณอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล 

- คณะกรรมการที่ผ านการเลือกเขามาแลวก็สามารถทํางานได เลย  
เร่ือง คาตอบแทนสามารถทําเปนตกเบิกยอนหลัง และสามารถเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
เพ่ือโอนลด จากโครงการตาง ๆ ที่ไมไดดําเนินการ โอนมาเปนคาตอบแทนของ
คณะกรรมการชุดนี้ได และเงนิอุดหนุนก็สามารถนาํมาจายเปนคาตอบแทนได  

- ซึ่งคณะกรรมการชุมชนตองไดมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีสมาชิก
เขารวมดวย พอประชุมเสร็จก็จะทํารายงานเพ่ือประกอบการเบิกจายคาตอบแทน  

นี่เปนลักษณะการทํางานคราว ๆ ของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งตัวผมเองมอง
วาขณะนี้งบประมาณเราก็ยังไมไดตั้งไวเพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการชุมชน 
เราควรจะหาขอมูลใหรอบดานใหครบถวนเสียกอน เจาหนาที่และงบประมาณพรอม
แลวหรือยัง ซึ่งตามระเบียบฯ ก็ไมไดบังคับใหเราตองทําตอนนี้ บางทานอาจเขาใจผิด
วาตองใหเลือกคณะกรรมการชุมชนใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังจากประกาศตั้ง
ชุมชน ซึ่งตรงนี้จะหมายถึงเคยมีคณะกรรมการมาแลวแตหมดวาระใหดําเนินการ
เลือกใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน และของเราก็ยังไมไดมีคณะกรรมการชุมชนมากอน
จึงไมไดบังคับวาใหทํา เราควรรอใหเกิดความพรอมกอนคอยดําเนินการ ซึ่งขอมูลใน
เว็บไซตก็มีใหอานแตวาเราอยากใหไปศึกษาดูงานที่ที่เขาไดมีการดําเนินการมากอน
แลวที่เทศบาลตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู วามีผลดีผลเสีย
อยางไร ตัวผมเองก็ไมไดหามไมใหจัดตั้งครับแตวาอยากใหศึกษาขอมูลอยางละเอียด
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กอนและใหมีความพรอมกอนคอยจัดตั้งก็ได ซึ่งทางสมาชิกสภาฯ และทางบริหารจะ
ไดเขาใจไปในทางเดียวกัน และสามารถใหขอมูลกับประชาชนไดอยางถูกตอง เพ่ือจะ
ไดทํางานจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และยังวงเล็บไวดวยนะครับวา
ใหหลากหลาย ทางดานความรูความสามารถ หรือผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ 
ตามที่ไดมีการไปประชาสัมพันธใหกับชุมชนไดรับทราบโดยแบงเปน 5  โซนทั้ง 13 
หมูบาน ซึ่งผมไดไปสอบถามชาวบานก็ยังไมมีความเขาใจในเร่ืองนี้วาผูท่ีจะไดรับการ
เลือกใหเปนคณะกรรมการชุมชนตองมีคุณสมบัติอยางไรโดยสวนมากแลวจะฟงแค
คาตอบแทน ซึ่งถือวาชาวบานยังไดขอมูลที่ไมครบถวน ก็อยากจะเรยีนคณะผูบริหาร
ชวยโปรดพิจารณาชะลอเรื่องนี้ออกไปกอน เพื่อที่จะไดสอบถามหาขอมูลศึกษาให
ครบถวนกอน ท่ีจะมีการดําเนินการจัดตั้งกรรมการชุมชนข้ึนมาจะนําเรียนในเบื้องตน
เพียงแคนี้กอนขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคณุครับ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในเร่ืองนี้หรือไมครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานเลขานุการนายกฯ 

นายกิตติพิพัฒน  สิมมา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 

เลขานุการนายกฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายกิตติพิพัฒน  สิมมา เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ขอนําเรียนเพ่ิมเติมสําหรับ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน และเลือก

คณะกรรมการชุมชน คณะผูบริหารเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งหมูบาน

ในเขตเทศบาลตําบลนาดีพื้นที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เขต ส.ป.ก. 

เปนสวนมาก โครงการท่ีไดต้ังงบประมาณไวในเทศบัญญัติ และนําเสนอไปแลวไม

สามารถดําเนินการไดเนื่องจากติดเรื่องพ้ืนท่ีในการกอสราง ซึ่งผานหลายหนวยงาน

หลายขั้นตอน ยกตัวอยาง เชน โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรฯ  

หมูที่ 13 ทาง ส.ป.ก.ยังไมไดมีการประชุมจึงไมสามารถดําเนินการได และโครงการ

กอสรางระบบประปาหมูบานฯ หมูที่ 3 และหมูที่ 8 ที่อยูในเขตชุมชนท่ีไมสามารถ

ดําเนินการกอสรางได ในประเด็นนี้ทางคณะผูบริหารและเจาหนาที่จึงไดไปศึกษา

ขอมูล จากทองถ่ินอําเภอ ซึ่งไดรับคําแนะนําในการแกปญหาใหประชาชน ไดรวดเร็ว

ที่สุดตองไดมีการจัดตั้งชุมชนและกรรมการชุมชน ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน

และการจัดตั้งชุมชนตองมีระเบียบกฎหมายมารองรบั ไมใชวาเปนการดวนสรุปเพราะ

นี่เปนการเร่ิมตนการศึกษาขอมูล และพนักงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะไปขอ

ศึกษาดูงานการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนท่ีเทศบาลตําบลกุดดูและเทศบาลตําบล 

นามะเฟอง ซึ่งไดมีการดําเนินการจัดตั้งชุมชนและกรรมการคณะกรรมการชุมชนแลว 

เพ่ือจะไปศึกษาดูวามีผลดีผลเสียอยางไร ในการมีคณะกรรมการชุมชนท่ีจะมาชวย

แกปญหาให กับเทศบาลของเรา ซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได รับมอบหมายจากทาน

นายกเทศมนตรีฯ เขารวมประชุมผูวาฯ สัญจร ทานก็ไดนําปญหาในการจัดตั้ง

คณะกรรมการชุมชนมานําเสนอดวย ถาเทศบาลไหนมีความจําเปนท่ีจะตองจัดตั้ง

ชุมชนและคณะกรรมการชุมชนก็สามารถทําได และในวันที่จะไปศึกษาดูงานถาทาน

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดวางขอเรียนเชิญรวมไปศึกษารวมกันนะครับเพื่อจะไดรวม

พิจารณาผลดีผลเสียวาเปนอยางไรและมาประชุมรวมกันอีกครั้งครับ ซึ่งปญหาของ



- 16 - 
 

เราจะอยูท่ีประชาชนเสนอความตองการมาในคราวการประชาคมแตสถานที่ที่จะ

ดําเนินการไมสามารถดําเนินการกอสรางไดเนื่องจากเปนพื้นที่ ส.ป.ก หรือเขตปา

สงวน ที่ตองทําเรื่องขอเจาของพื้นที่กอน ขอนําเรียนเบื้องตนเพียงเทานี้ครับขอบคุณ

ครับ  

นายศานติสุข แขนาง ขอบคณุครับ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในเร่ืองนี้หรือไมครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานศภุชัย  แกวเสนหาครับ 

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 ตามที่ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ไดชี้แจงมาผมมีอีกหนึ่ง
ชองทางที่จะเสนอ คือ การตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ของเทศบาลข้ึนมาครับ  
ผมขอเสนอใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล เพ่ือจะไดศึกษาขอมูลและ
ติดตามเก่ียวกับการจัดตั้งชุมชน และการเลือกคณะกรรมการชุมชนตําบลนาดีรวมกัน
วามีขอดีขอเสียอยางไรบาง และนําผลการศึกษาขอมูลมารายงานตอสภาเทศบาล
ทราบตอไป 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคณุครับ หากทานสมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญของ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาล เพ่ือจะไดศึกษาขอมูลและติดตามเก่ียวกับการจัดตั้งชุมชน และการเลือก

คณะกรรมการชุมชนตําบลนาดีขอผูรับรองครบั 
 ผูรับรอง 1. นางลําดวน  อินทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   2. นางฉวีวรรณ มะโรงมืด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

  ขอสอบถามเพ่ิมเติมการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเทศบาลมีระเบียบ/กฎหมาย
รองรบัหรือไมครับ 

นางลําดวน  อินทอง  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางลําดวน  อินทอง 

เลขานุการสภาฯ ขอแจงระเบียบเพ่ิมเติมคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 8 คณะกรรมการ
สภาทองถ่ิน ขอ 103 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน
หรอืบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวา 3 แตไมเกิน 7 คน 

  - คณะกรรมการวิสามัญ มีหนาที่พิจารณากิจการของสภาทองถ่ินเปนกรณี
พิเศษ ซึ่งมิใชเปนการพิจารณาตามปกติทั่วไปของสภาทองถ่ิน  สภาเทศบาลมีอํานาจ
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการสามัญ และเลือกบุคคลผูเปนหรือมิได
เปนสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล ในการตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ  

  นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อให
สภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกิน 1 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 
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คณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล มีหนาที่หลักในการกระทํากิจการใด ๆ 
ตามที่สภามอบหมายใหดําเนินการ เชน สืบสวน สอบขอเท็จจริง ศึกษาถึงความ
เปนไปได หรือลงไปเก็บขอมูลในพื้นที่เทศบาล เปนตน และเม่ือไดดําเนินการไป 
เชนไร กรรมการดังกลาวตองรายงานผลการดําเนินงานั้นใหสภาเทศบาลรับทราบ
ดวย การดําเนินงานของคณะกรรมการในลักษณะเชนนี้ ก็คือ การตรวจสอบการ
ทํางานของฝายบริหารในลักษณะหนึ่งดวยเชนกัน เชน หากสภาเทศบาลไมเห็นดวย
กับการทํางานของฝายบริหาร สภาเทศบาลอาจจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือ 
ศึกษาและพิจารณาวาในประเด็นดังกลาว ควรมีแนวทางในการตัดสินใจหรือ
ดําเนินการอยางไร ตลอดจนสามารถเรียกให ฝายบริหารมาชี้แจงวาเหตุใดฝาย
บริหารจึงตัดสินใจเชนนั้น ซึ่งหากฝายบริหารไมสามารถชี้แจงใหคณะกรรมการ
ดังกลาว เขาใจหรือไมสามารถตอบคําถามไดอยางกระจางชัดแลว ผลเสียยอมเกิดแก
ตัวผูบริหารเอง และอาจมีผลในการเลือกตั้ง คร้ังตอไป  

มาตรา 32 วรรค 1 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2543 ไดใหอํานาจแกสภาเทศบาล ไวโดยกําหนดวา “สภาเทศบาลมีอํานาจ
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมี อํานาจ
เลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
เพ่ือกระทํากิจการหรือ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของสภาเทศบาล แลวรายงานตอสภาเทศบาล”  

การเสนอเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในเขตเทศบาล  

การตรวจสอบการทํางานในประการนี้ ถูกกําหนดไวในมาตรา 32 ทวิ  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข เพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 วา “ในกรณี
กิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของเทศบาลหรือประชาชนในทองถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูหรือคณะ
เทศมนตรีอาจเสนอตอประธานสภา เทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติใน
ทองถ่ินได และประกาศใหประชาชนทราบ การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ  
กิจการสําคัญในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง…” ซึ่งกฎหมายไดเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิเขามาชวยฝายบริหารตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอ
เทศบาลไดงายขึ้น ซึ่งการใหความเห็นของประชาชนนี้จะสามารถกระทําไดก็ตอง 
ไดรบัการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลเสียกอน 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคณุครับ ทานศภุชัย แกวเสนหา เสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาลฯ มีทานใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมหรือไมครับ… เชิญทานเลขานุการนายกฯ 

นายกิตติพิพัฒน  สิมมา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 

เลขานุการนายกฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายกิตติพิพัฒน  สิมมา เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ขอเพิ่มเติมครับแตละทานก็มีบทบาทที่แตกตางกัน การทํางานของ
คณะผูบริหารก็อางอิงระเบียบกฎหมายอยางเครงครดัฉะนั้นสําหรับการทํางาน ถาเรา
ไมไปกาวกายการทํางานและหนาที่ของซึ่งกันและกันก็ไมเปนไร ซึ่งการจัดต้ัง
คณะกรรมการวิสามัญมีกฎหมายรองรับที่สามารถทําไดก็ไมเปนไร คณะบริหารก็ยินดี



- 18 - 
 

การดําเนินการที่ขัดตอขอกฎหมายผิดวินัยทางคณะผูบริหารก็จะไมทําแนนอนครับ
เพราะวาจะเกิดความเสี่ยง และเจาหนาที่ก็จะไมทําดวยฉะนั้นถามีระเบียบแบบแผนมี
ขอกฎหมาย ที่สามารถชวยกันดูแลพี่นองเทศบาลตําบลนาดีของเราและรวมพัฒนา
เทศบาลตําบลนาดีใหไปสูจุดหมายที่ประสบความสําเร็จรวมกันขอขอบคุณครบั 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคณุครับ ทานเลขานุการนายกฯ มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไมครับ… 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานศุภชัย แกวเสนหา 

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 ขอเสริม 2 ประเด็นครับ  
- ประเด็นแรกท่ีทานเลขานุการนายกฯ ขออนุญาตที่เอยนามครับบอกวา

ปฏิบัติตามขอกฎหมายขอบังคับแลวซึ่งประเด็นน้ีผมไมไดบอกวาทานทําผิดนะครับ
แตผมวาเรายังไมมีความพรอมซึ่งไมไดหมายความวาถาทานจัดต้ังคณะกรรมการ
ชุมชนขึ้นมาแลวมันจะผิดครับ 

- ประเด็นที่สองขอเสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเทศบาลจํานวน 7 
ทานครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานศุภชัย  แกวเสนหา มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไมครับ… 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญทานสิทธิชัย  พรรคพิงครับ 

นายสิทธิชัย  พรรคพิง เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสิทธิชัย  พรรคพิง  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2 ขอสอบถามผูที่เสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ขออนุญาตเอยนาม
ทานศุภชัยแกว เสนหา วาการท่ีจะจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญ วาจัดตั้งขึ้นเพื่อเร่ือง
อะไรเปนงานเฉพาะเรื่องหรือไม และคณะกรรมการฯ มีวาระการการทํางานนาน
เทาใดครับ มี 2 เร่ืองที่จะสอบถามขอบคุณครบั 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานสิทธิชัย  พรรคพิง เชิญทานศุภชัย  แกวเสนหาครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ ขอเพ่ิมเติมในประเด็นที่ทาน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ไดสอบถามสําหรับ เรื่อง การจัดต้ังคณะกรรมการวิสามัญเทศบาล

จัดตั้งขึ้นเพ่ือศึกษาขอมูลขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชนเพ่ือรวมศึกษาดูงานรวมกับเจาหนาที่และไปสัมผัสสถานที่ 
สถานที่จริงที่เคามีการดําเนินการในเรื่องนี้อยูแลวและนํามาเสนอตอสภาของเราใน
การประชุมในคราวตอไปครบัขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานศุภชัย  แกวเสนหา ขอเชิญทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในเร่ืองน้ีดวยครับ 

นายธารแสงทอง  อําเคน เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายธารแสงทอง  อําเคน  หัวหนา

สํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมตอจากทานเลขานุการสภาเทศบาล
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สําหรับคณะกรรมการสภาเทศบาลและคณะกรรมการสภาเทศบาลมีอยู 2 ประเภท
คือ  

  1. คณะกรรมการสามัญ ซ่ึงจะประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  

  2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมได
เปนสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

  ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญจะต้ังขึ้นมาเพ่ือพิจารณาเฉพาะเรื่องเปนกรณีพิเศษ
เมื่อปฏิบัติหนาที่เสร็จสิ้นสภาทองถ่ินมีมติใหผลจากหนาที่ถือวาเสร็จสิ้นครับซึ่งตัวผม
เองในเร่ืองนี้เขาใจวาในเรื่องนี้เปนเร่ืองใหมสําหรับสภาเทศบาลยังไมทราบขอมูลที่
เพียงพอเกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน และทางสภาฯ มองเห็น
วาเรื่องนี้อาจกระทบตอประโยชนของทางเทศบาลและสมาชิกสภาไมมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับเรื่องดังกลาว สภาเทศบาลอาจจะแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญของ
เทศบาลขึ้นมาเพื่อศึกษาและพิจารณาในเรื่องดังกลาววามีแนวทางในการตัดสินใจ
อยางไร และนําผลการศึกษาและพิจารณามาเสนอตอสภาเพ่ือรวมกันตัดสินใจรวมกัน
ครับขอนําเรียนเบื้องตนเพียงเทานี้ครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล มีทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปวาเราจะอาจจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาลเพ่ือ

ศึกษาเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ลําดับแรกผมจะหามติ
จากท่ีประชุมกอนวาจะเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญเทศบาลหรือไม 
ถาเสียงสวนมากเห็นชอบลําดับตอไปก็จะหามติวาจะแตงตั้งจํานวนก่ีคน และใหเสนอ
ชื่อผูที่จะเปนคณะกรรมวิสามัญของเทศบาลพรอมผูรับรองไมนอยกวาสองทานครับมี
ทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไมครับเชิญครับ 

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
รองประธานสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายอํานาจ  สุวรรณสนธิ์

รองประธานสภาเทศบาลฯ สําหรับเรื่องการจัดตั้งชุมชนและการเลือกคณะกรรมการ
ชุมชนก็เปนเรื่องใหม ตามที่เทศบาลไดออกไปประชาสัมพันธกับชาวบานมาทุก
หมูบานแลว แตวาการศึกษาการทํางานเก่ียวกับคณะกรรมการชุมชน อํานาจหนาที่ 
ตามที่ทานทองถ่ินอําเภอรวมประชาสัมพันธดวย แตวาทางสภาของยังขาดความ
เขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ จึงอยากจะมาพูดคุยปรึกษาหารือในเร่ืองเกี่ยวกับ
คณะกรรมการชุมชน ซึ่งเปนเร่ืองท่ีใหมเมื่อกอนผมก็เคยไดยินจะมีแคเขตเทศบาล
เมือง เทศบาลนคร ในเทศบาลที่ไมมี กํานัน/ผู ใหญบาน แตในตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2564 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 วาดวย
คณะกรรมการชุมชน เทศบาลตําบลท่ีมีกํานัน/ผูใหญบาน ก็สามารถจัดตั้งชุมชนและ
กรรมการชุมชนได หรือวาในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. โครงการกอสรางตาง ๆ ที่มีปญหา ครับผม
มองวาไมมีใครผิดใครถูกในเรื่องนี้ทานคณะบริหารก็อยากทํางานของทานใหบรรลุ
เปาหมาย แตทางสมาชิกสภาก็อยากศึกษารายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองนี้วามีผลดีผลเสีย
อยางไรซึ่งก็ไมไดคัดคานไมใหจัดตั้งนะครับซึ่งทางสมาชิกสภาก็อยากไดความชัดเจน
ในเร่ืองน้ี ซึ่งทานศุภชัยแกวเสนหา เปนหวงในเรื่องนี้จึงไดศึกษาขอมูลและสอบถามผู
ที่รูเร่ืองเก่ียวกับคณะกรรมการชุมชนอยากใหทําความเขาใจและมาศึกษาเร่ืองนี้ใหดี
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กอนซึ่งคณะกรรมการชุมชนที่ตั้งข้ึนมาแลวก็จะมีคาตอบแทนใหซึ่งอาจจะไปกระทบ
กับงบประมาณท่ีจะนําไปพัฒนาทองถ่ินของเราซึ่งบางครั้งคณะกรรมการชุมชน
อาจจะทํางานไดด ีหรืออาจจะไมดีซึ่งเราก็ไมทราบวามันจะคุมคากับงบประมาณที่เรา
จะใชเปนคาตอบแทนหรือไม ซึ่งอยากใหศึกษารายละเอียดใหรอบคอบกอนครับ
ขอบคณุครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ มีทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภานะครับทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตั้ง

คณะกรรมการวิสามัญเทศบาลข้ึนมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังคณะกรรมการ
ชุมชนโปรดยกมือข้ึนครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 11 เสยีง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญเทศบาล ดังน้ี 
 เห็นชอบ  11  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 1  เสียง (นายวิชัย  แดงนา) 
 งดออกเสียง 0   เสียง 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ลําดับตอไปขอใหเสนอจํานวนคณะกรรมการวิสามัญ วาจะตั้งจํานวนก่ี 
ประธานสภาเทศบาลฯ คน ซึ่งตองไมนอยกวา 3 และไมเกิน 7 คน เชิญเสนอครับ 

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 ขอเสนอใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จํานวน 7 คนครับ  
 ผูรับรอง 1. นางลําดวน  อินทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   2. นางฉวีวรรณ มะโรงมืด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายเดชชัยยา  ประกอบแสง เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายเดชชัยยา  ประกอบแสง สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จํานวน 5 คนครับ  
 ผูรับรอง 1. นางบัวรัก กุลเสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   2. นายสิทธิชัย  พรรคพิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญครับ ไมมี มีผูเสนอ 7 คน  
ประธานสภาเทศบาลฯ และ 5 คน ผมจะขอมติท่ีประชุมครบั ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหตั้ง

คณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามศึกษาการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน จํานวน 7 คน 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง  
เลขานุการสภาฯ 
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มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญเทศบาล จํานวน 7 
คน ดังน้ี 

 เห็นชอบ  4  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง  
 งดออกเสียง 0   เสียง 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั  ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เพ่ือติดตามศึกษาการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน จํานวน 5 คน โปรดยกมือขึ้นครับ 

นางลําดวน  อินทอง  นับ/แจง เห็นชอบ จํานวน 8 เสียง  
เลขานุการสภาฯ 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลนาดีมีมติเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญเทศบาล จํานวน 5 
คน ดังน้ี 

 เห็นชอบ  8  เสียง 
 ไมเห็นชอบ 0  เสียง  
 งดออกเสียง 0   เสียง 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั  มติเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือติดตามศึกษาการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน จํานวน 5 คน ลําดับถัดไปเชิญเสนอชื่อผูที่จะมาเปน

คณะกรรมการวิสามัญครับ โดยปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 103, 105 และ 107  
เลือกทีละคนจนครบ 5 คน นําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชโดยอนุโลม (วิธีการ
เลือกประธานสภา หรือรองประธานสภา) เร่ิมเลยนะครับ เชิญเสนอผูเปนกรรมการ
วิสามัญคนที่ 1 ครับ เชิญครับ 

 ผูเสนอ   นายเดชชัย  ประกอบแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 ผูถูกเสนอ  นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ  รองประธานสภาเทศบาล  

 ผูรับรอง  1. นางฉวีวรรณ  มะโรงมืด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

    2. นายดวงจันทร  แสนสวาท สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีทานใดจะเสนอกรรมการวิสามัญคนที่ 1 เพ่ิมเติมหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ ไมมีถือวาคนที่ 1 คือ นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ ครับ เชิญเสนอกรรมการ

วิสามัญคนที่ 2 ครับ เชิญครับ 

 ผูเสนอ   นายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 ผูถูกเสนอ  นายเดชชัย  ประกอบแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 ผูรับรอง  1. นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ รองประธานสภาเทศบาล 

    2. นางลําดวน  อินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีทานใดจะเสนอกรรมการวิสามัญคนที่ 2 เพ่ิมเติมหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ ไมมีถือวาคนที่ 2 คือ นายเดชชัย  ประกอบแสง ครับ เชิญเสนอกรรมการ

วิสามัญคนที่ 3 ครับ เชิญครับ 

 ผูเสนอ   นางฉวีวรรณ  มะโรงมืด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 ผูถูกเสนอ  นายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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 ผูรับรอง  1. นายวิชัย  แดงนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

    2. นายเดชชัย  ประกอบแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีทานใดจะเสนอกรรมการวิสามัญคนที่ 3 เพ่ิมเติมหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ ไมมีถือวาคนที่ 3 คือ นายศุภชัย  แกวเสนหา ครับ เชิญเสนอกรรมการ

วิสามัญคนที่ 4 ครับ เชิญครับ 

 ผูเสนอ   นายดวงจันทร   แสนสวาท สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 ผูถูกเสนอ  นายศานติสุข แขนาง  ประธานสภาเทศบาล 

 ผูรับรอง  1. นายสิทธิชัย  พรรคพิง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

    2. นายศุภชัย  แกวเสนหา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีทานใดจะเสนอกรรมการวิสามัญคนที่ 4 เพ่ิมเติมหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ ไมมีถือวาคนที่ 4 คือ นายศานติสุข แขนาง ครับ เชิญเสนอกรรมการ

วิสามัญคนที่ 5 ครับ เชิญครับ 

 ผูเสนอ   นายสิทธิชัย  พรรคพิง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 ผูถูกเสนอ  นางลําดวน  อินทอง  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผูรับรอง  1. นางรจนา  สิงหโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

    2. นายวิรัตน  สอนประเทศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั มีทานใดจะเสนอกรรมการวิสามัญคนที่ 4 เพ่ิมเติมหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ ไมมีถือวาคนที่ 5 คือ นางลําดวน  อินทอง ครับ ขอบคุณครับได

คณะกรรมการครบทั้ง 5 คนแลวครับ ประกอบดวย 

1. นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ 

2. นายเดชชัย  ประกอบแสง 

3. นายศุภชัย  แกวเสนหา 

4. นายศานติสุข แขนาง 

5. นางลําดวน  อินทอง 

ลับดับตอไปเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นางลําดวน  อินทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล เมื่อไดคณะกรรมการครบตามจํานวนแลว ดิฉันนางลําดวน  
เลขานุการสภาฯ อินทอง เลขานุการสภาเทศบาล ขอนัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญเทศบาลในที่

ประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบฯ ขอ 109 ในการประชุมครั้ งแรกของ
คณะกรรมการวิสามัญ ใหเลขานุการสภาเทศบาล นัดประชุมคณะกรรมการฯ  
เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการฯ ดิฉันขอนัดคณะกรรมการฯ ในวันศุกรท่ี 17 
พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ หองกิจการสภาเทศบาลตําบลนาดีคะ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั คณะกรรมการฯ รับทราบครับ ตอไประเบียบวาระที่ 4 เร่ือง อ่ืน ๆ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายศานติสุข แขนาง ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ ทานใดมีเร่ืองท่ีจะสอบถามหรือแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือไมครับ เชิญทานอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิครับ 

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
รองประธานสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ

รองประธานสภาเทศบาลฯ เรียนถามทานท่ีเก่ียวของผานทานประธานสภาเทศบาลฯ 
เก่ียวกับการติดตั้งกลองวงจรปด หมูที่ 7 ไมทราบวาดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดแลว 
ที่ทานแจงวาจะไปสํารวจสถานที่ ติดตั้ง Server ซึ่งผมยังไมไดรับขอมูลในการ
ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว 

นายศานติสุข แขนาง เชิญทานผูที่มีหนาที่เก่ียวของครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายธารแสงทอง  อําเคน เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายธารแสงทอง  อําเคน  หัวหนา

สํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมสําหรับ เรื่อง การติดตั้งระบบกลองวงจร
ปดของบานราษฎรเกษมศรี เนื่องจากวาเมื่อคร้ังการประชุมคร้ังที่แลวไดมีการเสนอ
ญัตติดวยวาจาในการขออนุมัติโอนตั้งจายเปนรายการใหมและขออนุมัติการเงินกรณี
ที่ยังไมไดมีการกอหนี้ผูกพันแตเนื่องจากคุณลักษณะของกลองวงจรปดที่ไดเสนอญัตติ
ในรอบที่แลวนั้นขอความ ไมถูกตองในการประชุมในวันนี้จึงไดเสนอญัตติเขามาเพื่อ
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของกลองวงจรปดซึ่งจะอยูในญัตติที่ 36/2566 และ
เร่ืองสถานท่ีติดตั้งเจาหนาที่ไดดําเนินการถายภาพจุดท่ีจะติดตั้งไวแลว ซึ่งขอความที่
นําเขามาเพื่อพิจารณาในรอบกอนมันจะเหมือนการล็อคสเปคจึงไดเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงกอนถึงจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดครับ 

นายศานติสุข แขนาง ทานอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ มีขอสงสยัเพ่ิมเติมอีกหรือไมครบั 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
รองประธานสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายอํานาจ  สุวรรณสนธิ์

รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอสอบถามเพ่ิมเติมที่แจงวาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหมใน
วันนี้  เรื่องสถานที่ที่ทานได ไปถายภาพมาแลวนั้นไมทราบวาเปนจุดใดบาง  
ถาดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเรียบรอยแลวในวันที่จะไปสํารวจสถานท่ีใน
การติดตั้งผมอยากรวมไปสํารวจดวยรบกวนชวยแจงดวยนะครับ ทางปกครองทองที่
ก็อยากทราบขอมูลเชนกันครับ 

นายธารแสงทอง  อําเคน เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ที่เจาหนาที่ไดไปถายภาพมาเปนจุดที่จะ

นํามานําเสนอ ใหผูนําตัดสินใจอีกคร้ังซึ่งเจาหนาที่ ไมไดไปตัดสินใจวาจะไปติดตั้งจุด
ไหน จึงตองรับฟงชาวบานประกอบดวยวาจะใหติดตั้งณจุดใดไดบาง ซึ่งถาไดสถานที่
ที่ลงตัวกันแลวการติดตั้งกลองวงจรปดก็จะใชเวลาไมนาน 
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นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั สมาชิกสภาทานใด มีเร่ืองที่จะสอบถามคณะผูบริหารในวาระอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลฯ การแกไขปญหาของชุมชนของเรานําปญหาความเดือดรอนเพ่ือแจงตอสภาเพื่อให

คณะบริหารรับทราบและแกไขปญหาตอไป 

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
รองประธานสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ

รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอแจงปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับถนนเพ่ือการเกษตร 
ซึ่งอีกไมนานก็จะเขาสูฤดูการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร เชน ออย มันสําปะหลัง 
ถนนที่ใชสําหรับขนถายสินคาเพ่ือการเกษตรในตําบลนาดีซึ่งมีหลายเสนทาง ขอแจง
ไปถึงผูที่มีหนาที่เก่ียวของอยากใหชวยนําดินลูกรังไปลงถนนเพื่อการเกษตร เพ่ือที่จะ
ไดสัญจรไดสะดวก ซึ่งการที่เรานํารถ JCB ของเราไปแกไขปญหาเบื้องตนก็เปนเรื่องที่
ดีแตจะติดท่ีไมมีดินที่สามารถที่จะตักข้ึนมาในถนน ซึ่งเจาของพ้ืนที่ที่อยูใกลเคียงเขา
ก็ไมอนุญาตใหเราตักดินข้ึนมาเพื่อที่จะใสถนน จึงอยากจะขอใหคณะผูบริหารหรือผูที่
มีหนาที่เก่ียวของชวยหางบประมาณเพ่ือที่จะมาแกไขปญหาในสวนนี้ดวยครับ 
ขอบคณุครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั  ขอเชิญทานผูที่มีหนาที่เก่ียวของครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายกิตติพิพัฒน  สิมมา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 

เลขานุการนายกฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายกิตติพิพัฒน  สิมมา เลขานุการ
นายกเทศมนตรี สําหรับปญหาความเดือดรอนเก่ียวกับถนนเพื่อการเกษตรทางคณะ
ผูบริหารก็ไดประสานงานกับกองชางแลวเกี่ยวกับการท่ีจะเขาไปดําเนินการ  
ในข้ันตอนแรกก็ไดทําหนังสือ ไปถึงอบจ.หนองบัวลําภู เพ่ือขอสนับสนุนรถเพ่ือไป
เกรดปรับดิน และไดประสานกับกองชางแลววาจะนําดินลูกรังไปลงกอน แลวคอยจะ
นํารถเกรดมาปรับเกลี่ยดินใหดีข้ึน ซึ่งมีการพูดคุยกันแลวในเรื่องนี้และกําลังจะ
ดําเนินการครบั ขอบคุณครบั 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั  มีทานใดมีเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไมครบั เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสิทธิชัย  พรรคพิง เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสิทธิชัย  พรรคพิง  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2 ขอสอบถามคณะผูบริหารเพื่อความกระจางชัดเจนสําหรับการที่จะ
นําดินลูกรงัมาลงถนนเพ่ือการเกษตรเปนการจางเหมา ใชหรือไม 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั  ขอเชิญทานผูที่มีหนาที่เก่ียวของครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายกิตติพิพัฒน  สิมมา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 

เลขานุการนายกฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายกิตติพิพัฒน  สิมมา เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในกรณีท่ีทานสมาชิกสภาไดสอบถามการที่
นําดินลูกรงัมาลงเปนการจางเหมาครบั ซึ่งจะไมไดนํารถ JCB ไปซอมกอนเนื่องจากวา
รถของเราจะใชในกรณีท่ีเปนปญหาความเดอืดรอนท่ีเปนการเรงดวนครับ 



- 25 - 
 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั  แนวทางเบ้ืองตนคอืเปนการจางเหมานําดินลูกรังมาลงและขอความ  
ประธานสภาเทศบาลฯ อนุเคราะหรถจากอบจ. หนองบัวลําภู เพ่ือมาปรับเกรดดินมีทานใดมีเร่ืองอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับ 

นายสิทธิชัย  พรรคพิง เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสิทธิชัย  พรรคพิง  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2 ขอฝากถึงคณะผูบริหารเกี่ยวกับปญหาความเดือดรอนเก่ียวกับถนน
ที่ใชสัญจรไปมาระหวางบานโนนสําราญไปบานโนนชาติ คือตอนนี้มีหญาขึ้นปกคลุม
เปนจํานวนมากซึ่งมองไมเห็นทางแลว อยากจะขอใหนํารถ JCB ไปปรบัเกรดตรงไหล
ทาง บรเิวณท่ีมีหญาขึ้นมาปกคลุมถนนดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั  ขอฝากทานเลขานุการนายกนําเรยีนตอผูบริหารดวยนะครบั  
ประธานสภาเทศบาลฯ มีทานใดมีเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานวิชัย แดงนาครบั 

นายวิชัย  แดงนา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทกุทานครับ ผมนายวิชัย  แดงนา  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลนาดี เขต 1 ขอฝากถึงคณะผูบริหารซึ่งเปนเร่ืองเดิม ๆ ที่เคยนําเรียนไปเมื่อคร้ัง
การประชุมสภาประจําเดือนในครั้งที่ผานมา ที่ทํางานคางไวที่ จุดภูหนองแสง 
ซึ่งยังไมไดวางทอยัง อยากใหเรงดําเนินการไปวางทอใหแลวเสร็จ เนื่องจากใกลถึง
ชวงขนถายสินคาเพ่ือการเกษตรของเกษตรกร และเอาดินไปปดทออีกดวย เพราะทอ
อยูระดับเดียวกันกับถนน ถามีผูที่สัญจรบังเอิญไปตกทอจะเกิดปญหาความเดือดรอน
ไปอีก ขอบคุณครบั 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั  มีทานใดมีเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไมครบั เชิญทานศภุชัย แกวเสนหาครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายศุภชัย  แกวเสนหา  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร เทศบาลและสภาของเราดวยนะครับ 
เก่ียวกับซอย 9 หมูที่ 6 เสรจ็เรียบรอยดีแลว เหลือแคคณะกรรมการไปตรวจรับพัสดุ 
ขอบคณุมากครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอเรียนถามทาน ผอ.กองชาง เก่ียวกับผิวจราจรที่ขรุขระไมสวยงามอยากทราบวา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เปนอยางนี้ถูกตองหรือไม 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผอ.กองชาง อนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเดน็ท่ีทานไดเรียนถาม ผิวจราจรตามที่เขาใจนาจะ 

เปนผิวแอสฟลติกคอนกรีต AC โดยปกติแลวผิว AC ก็จะมิกซหินคลุกขนาดใหญ  
ใหญสุดประมาณครึ่งนิ้ว และจะมีวัสดุมวลคละแลวเกลี่ยมวลรวม เชน หินยอย หรือ
กรวดยอยปดทับแลวทํา การบดทับใหเรียบ ในการออกแบบผิว หินไลเรียงเบอรไป
จนถึงคร่ึงนิ้ว เราตองใชหินมิกซเบอรใหญ เนื่องจากวาผิวทางเราหนา 5 ซม.  
ซึ่งในชวงที่กอสรางแลวเสร็จใหมจะมีปญหาอยูบาง เนื่องจากวาผิวทางที่บดอัดไปนั้น
ยังไมเซต็ตวั ตองใชน้ําหนักรถบรรทุกหรือรถที่สัญจรไปมาสักระยะหนึ่ง ถาผิวทางเซต
ตัวเรียบรอยแลวก็ไมนาจะมีปญหาครับ ผิวทางอยูที่การวิเคราะหการทดสอบของทาง
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หลวงชนบท ซึ่งเปนหนวยงานท่ีควบคุมการตรวจสอบคณุภาพ ก็เปนไปตามมาตรฐาน
รูปแบบรายการขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานผอ.กองชาง เนื่องจากผูนําหมูที่ 6 มีขอสงสัยจึงยังไมไดมีการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รับงาน มีทานใดอีกหรือไมครับ เชิญทานอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ ครับ 

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
รองประธานสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายอํานาจ  สุวรรณสนธิ์

รองประธานสภาเทศบาลฯ ฝากเรียนถามไปถึงทาน ผอ.กองชาง ในเร่ืองของการ
กอสรางรางระบายน้ําหมูที่ 7 ซอยแมเล็กแมรําซึ่งผูรับจางไปดําเนินการสรางเสร็จ
เรียบรอยแลว ซึ่งใชระยะเวลาเพียง 3 วันก็แลวเสร็จ จึงอยากเรียนถามไปถึงทาน 
ผอ.กองชาง เกรงวาปูนจะไมไดเซ็ตตัวเต็มที่ ซึ่งวันแรกไปขุดและก็เทคอนกรีต
ดานลาง ก็ไมทราบวาแหงแลวหรือยังในตอนเชามาก็ลงทอระบายน้ําเลย ซึ่งก็เปน
เร่ืองที่ดีท่ีกอสรางเสร็จเร็วแตถาเร็วแลวก็อยากใหมันไดมาตรฐาน ผมก็ติดที่วาการ
เซ็ตตัวของปูนซึ่งระยะเวลามันนอยจะไดมาตรฐานหรือไม แตในซอยนั้นก็เปนซอยตัน
ซึ่งถาเราทําชาผูที่อยูในซอยนั้นก็จะเดือดรอน เนื่องจากมีทางเขาทางเดียว การ
ทดสอบของปูนจะไดมาตรฐานหรอืไมครับ  

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผอ.กองชาง อนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเดน็ท่ีทานสมาชิกสภาไดเรียนถามโครงการวางทอ 

ระบายน้ําหมูที่ 7 ซอยบานแมเล็กแมลําขออนุญาตชี้แจงตามรูปภาพประกอบที่ได
แจกใหทานสมาชิกสภา ความยาวในการกอสรางระยะทาง 50 เมตร รวมตัดถนน
และวางทอขางทางอีก 6 เมตร ซึ่งผูรับจางก็ไดเตรียมการเอาไวซึ่งเปนผูรับจางราย
เดิมท่ีไดกอสรางในพ้ืนที่ของเราอยูแลวซึ่งวัสดุไดจัดหาเตรียมเอาไวทั้งหมดแลว 
สําหรับประเด็นที่ เปนปญหาซึ่งเขาใจวาเปนวันพฤหัสบดี ที่ผานมาและวันศุกร
คณะกรรมการไดไปตรวจงานท่ีหมูท่ี 7 ซอยบานพอศักดิ์-บานแมนางลําพูน จึงไดไปดู
โครงการนี้ และเห็นผูรับจางไดดําเนินการวางทอระบายน้ําอยู ซึ่งในวันพฤหัสบดี 
ชางผูควบคุมงานไดรายงานมาวา การควบคุมงานที่เปนรอยตอการกอสรางที่ไดมีการ
ขุดและเทลีนวางทอระบายน้ําซึ่งปกติแลวการเทลีนวางทอระบายน้ํา ไปในคราว
เดียวกันโดยไมตองรอใหคอนกรีตเซ็ตตัวก็ได แตขอสําคัญก็คือตองมีการวางทอ และ
ยาแนวทอซ่ึง ตามรูปภาพท่ีไดแจกใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน การควบคุม
งานนั้นขั้นตอนการควบคุมงานผูควบคุมการกอสรางและมีข้ันตอนการปฏิบัติก็เปนไป
ตามแบบรูปรายการ ซึ่งมีการวางทอระบายน้ําและการติดตั้งบอพักและยาแนวทอ
ตามรูปภาพประกอบ และข้ันตอนการกอสราง และตอไปเปนขั้นตอนการปรับดิน 
การรองทราย วางตะแกรงวายเมท เทคอนกรีต และมีการเทสวนขยาย ของบอพัก 
ซึ่งผูรับจางรายเดิมไดมีการเตรียมวัสดุที่ใชกอสรางไวหมดแลว สงผลใหการกอสราง
แลวเสร็จเร็วขึ้นกวากําหนดตามสัญญา ซึ่งอันนี้ก็เปนเร่ืองที่ดีเนื่องจากวา ซอยที่
กอสรางขึ้นเปนซอยตันและเล็กซึ่งการสัญจรไปมาของชาวบานก็จะไมไดรับความ
สะดวก หากการกอสรางลาชา ซึ่งทางกองชางก็ขอรับรองวาการกอสรางไดเปนไป
ตามรูปแบบรายการ ที่กําหนดซึ่งการทดสอบนั้น กองชางไดจัดเก็บลูกปูน คอนกรีต
เพ่ือที่จะนําสงใหหนอยงานราชการ ท่ีนาเชื่อถือไปตรวจสอบ วาคากําลังอัดคอนกรีต
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ไดเปนไปตามที่กําหนดตามรูปแบบรายการหรือไม ในสวนของเรื่องเหล็กที่เสริมนั้น
ชางควบคุมงานก็ไดตรวจสอบแลวครับ ซึ่งก็ไดรับการยืนยันจากชางผูควบคุมงานวา
ไดอยูควบคุมงานจนถึงเวลาค่ําในวันนั้น ซึ่งไดรายงานมาทางผมซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
และเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง ตรวจรับพัสดุดวยซึ่งมีการรายงานทางไลน 
และไดนํารูปมารายงานชี้แจงกับสภาเทศบาลครับ และตองขอขอบคุณทานสมาชิก
สภาทุกทานที่เปนหวงเก่ียวกับเร่ืองน้ี และชวยกันดูแลเกี่ยวกับงานโครงสรางพื้นฐาน 
ใหมีมาตรฐานเปนท่ีนาพึงพอใจตอการบริการประชาชนตองขอขอบพระคุณเปนอยาง
สูงขอบคุณครับ  

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร 
รองประธานสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ

รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณทาน ผอ.กองชาง พี่ไดชี้แจงในเรื่องเก่ียวกับ
การการกอสรางโครงการดังกลาวซึ่งที่ผมเปนหวง เก่ียวกับเนื้องานแตถาออกมาดีก็ไม
เปนไรครับ ซึ่งผูรับจางอุปกรณการทํางานและคนงานพรอมคอนกรีตก็พรอมทุกอยาง 
และดําเนินการในวันนั้นเลย ขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ สอบถามเก่ียวกับการแกไขปญหาบอบาดาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ หมูท่ี 8 ที่จะแกไขปญหาใหชาวบานเบื้องตนวาดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว ที่แจง

กับชาวบานวาจะไปทําถังเก็บน้ําไวที่ภูพันซี้น 2 ถัง ซึ่งเปนที่สูงกวาและปลอยน้ํามา 
ซึ่ ง ก็ไดคุยไวนานแลว และหนังสือก็ไดยื่นมาแลว แตยังไม มีการดําเนินการ  
อยากทราบวาตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแลวครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผอ.กองชาง อนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเดน็ท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดสอบถามเก่ียวกับ 

โครงการปรับปรุงประปา หมูที่ 8 ซึ่งมีการกอสรางหอถัง ไมใชหอถังชั่วคราวแตเปน
หอถังถาวรมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายน้ําประปา ณ บริเวณที่เรากําหนดจุดกอสราง 
โครงการ ประปาหมูบานของหมูที่ 8 เพ่ือเชื่อมตอเขากับทอเมนหลักของหมูบาน  
ในปงบประมาณที่ผานมาทางกองชางไดออกแบบและประมาณราคาเปนที่เรียบรอย
แลวเปนงบประมาณจํานวน  38,600 บาท และเสนอใหฝายบริหารทราบ ซึ่งฝาย
บริหารตองไปจัดหางบประมาณ ซึ่งในสวนนี้ก็หมดหวงการรับผิดชอบของกองชาง
แลว ซึ่งแบบรูปรายการก็ยังอยูที่พัสดุอยู ซึ่งขออนุญาตไปปรึกษากับเจาหนาที่
งบประมาณนะครับ คือทานปลัดวาจะหางบประมาณในสวนใด ซึ่งชวงนี้ก็ไดทราบ
จากทานผอกองคลังวางบประมาณเงินอุดหนุนก็ยังไมเขามา ซึ่งยังไมทราบวาเราจะ
สามารถใชเงินสวนใดไดบาง ถาจะใชจายเงินสะสม ขณะนี้ก็ยังปดงบประมาณยังไม
แลวเสร็จ โดยเบ้ืองตนแลวก็ตองสอบถามไปยัง ผอ.กองคลัง กอนวามีงบประมาณ
เพียงพอหรือไมในการดําเนินการโครงการนี้ครับ และขอรบกวนทานปลัดเทศบาล 
ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณดวยครับวาเราจะบริหารงบประมาณอยางไร ซึ่งแบบ
รูปรายการขอยืน ยันว าทา งกองช า ง ไดดํ า เนิ นการแล ว เสร็ จ ไปนานแล ว 
ขอบคณุครับ 
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นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานผอ.กองชาง สรุปไดวาปญหาอยูที่การจัดสรรงบประมาณ อยาก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ฝากไปถึงทานนายกเทศมนตรีฯ ขอใหเรงดําเนินการใหดวยนะครับ ซึ่งชาวบานก็ถาม

มาเพราะชาวบานเสียโอกาสตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงก็นานพอสมควร 
ก็อยากใหแกไขปญหาเบื้องตนใหกับชาวบานกอนครับ ซึ่งชาวบานก็เดือดรอนจริง ๆ 
มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญทานลําดวน  อินทอง ครับ 

นางลําดวน  อินทอง  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาฯ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางลําดวน  อินทอง 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาดี ฝากแจงคณะผูบริหารผานทานประธานสภา
เทศบาลฯ เก่ียวกับเรื่องปญหาบอขยะเขตที่ 1 พบขยะลนออกมาจากบอขยะเปน
จํานวนมาก และสงกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบาน และไดรับเสียงสะทอนเรื่องบอขยะ
อยากใหหาวิธีการแกปญหาใหดวยคะ ขอความอนุเคราะหใหนํารถ JCB ไปชวยดัน
ขยะลงบอใหดวยนะคะ และนําน้ํายาดับกลิ่นฉีดพนใหดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานลําดวน  อินทอง ขอฝากเพ่ิมเติมเก่ียวบอขยะของเทศบาลตําบล  
ประธานสภาเทศบาลฯ นาดี ทั้ง 2 บอ ขอแนะนําใหทางเทศบาลทําตารางกําหนดการข้ึนมาเลยวาในแตละ

เดือนจะมีการฉีดยาฆาเชื้อฆาแมลง ฝงกลบ หรือดันขยะอยางไร วันใดบางที่จะไปบอ
ขยะเขตที่ 1 และบอขยะเขตที่ 2 ซึ่งชวงนี้อากาศก็แหงเนื่องในปที่แลวก็มีคนไปจุด
บอขยะ  จึงจะไดไมมีปญหาเก่ียวกับขยะท่ีลนออกมา และเร่ืองแมลงวันเราก็เคยคุย
กันแลววาทุกเดือนจะออกไปฉีดพนยาฆาแมลงที่บอขยะ เหตุใดที่ผมถึงไดไปวิจารณ
เร่ืองที่ทานนายกเทศมนตรีฯ จางพนักงานจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาด 7 คน เดือนละ 4,000 บาท/คน ซึ่งผมคิดวาเงินในสวนน้ีนําไปดูแล 
บอขยะของเราจะเกิดความคุมคากวา เพราะขยะในเขตตําบลของเราไปลนอยูที ่
บอขยะไมไดลนอยูบริเวณถนนหนาบานผูคน เพราะวาเจาของบานเขาก็ทําความ
สะอาดของเขาอยูแลวจึงอยากขอใหพิจารณาในเรื่องนี้ดวย เงินสวนนี้มาจาก 
งานสาธารณสุขฯ ถาใชไปดูแลบอขยะผมคิดวาจะดีกวาครบัมีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
อีกหรือไมครับ เชิญทานผอ. กองชาง ครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภา เทศบาลฯ ผูทรง เ กียรติ ทุกท าน  
ผอ.กองชาง และผูเขารวมประชุมทุกทานครบั ขออนุญาตแจงตอที่ประชุมสภาเก่ียวกับการกอสราง 

ในเขตเทศบาลตําบลนาดีในหวงนี้  
โครงการท่ีดําเนินการกอสรางอยู และโครงการจายขาดเงินสะสมของปงบประมาณ  
พ.ศ.2566 จํานวน 4 โครงการ  

- โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร ถนนสายบานนายพะเนียง 
ถวิมาตย (เสนภูฮัง) ชวงนี้ผูรับจางอยูระหวางดําเนินการกอสรางนําเคร่ืองจักรเขาไป
กรุยทางถางปาในวันนี้  

- โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายซอย
บานนายแดง พานกุล บานนาดีสองฯ ถึงบานคายสวางซึ่งเปนผูรับจางคนเดียวกัน
ไดรบัการประสานมาวาจะนําเคร่ืองจักรเขามา ตอนนี้อยูในข้ันตอนการนําสงวัสดุเพ่ือ
ทดสอบไปยังสํานักงานทางหลวงที่ 15 และแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู  
ทั้ง 2 โครงการ และอีก 2 โครงการก็เปนโครงการที่เราไดขอจายขาดเงนิสะสมเอาไว  
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- โครงการจางปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 
เสนศาลากลางบาน หมูที่ ๑ ไปวัดปาสันติราษฎรบํารงุ บานนาดี หมูที่ ๑   

- โครงการจางปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 
สายบานคายสวางพัฒนาไปวัดปาพระธาตุเวฬุวัน บานคายสวางพัฒนา หมูที่ ๘  

ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ทางกองชางก็ไดดําเนินการ ขออนุมัติจัดทําราคากลางไป
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  

โครงการที่ขออนุมัติไปแลว ดังนี้ 
- โครงการยกระดับถนน คสล. พรอมเคลือบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายแยกบานนางวาลี เชื่อม บานนางสาคร กุลจันทะ บานนาดี หมูที่ ก็ไดอนุมัติไป
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  

- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 
พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแมเล็ก - บานแม รํา  
บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7 เปนโครงการที่ดําเนนิการและอยูระหวางดําเนินการ 

โครงการที่ดําเนินการแลวเสรจ็แลว รอการตรวจรับ ดังนี้  
- โครงการงานปรับปรุงยกระดับผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเคลือบ

ผิวแอสฟลทติก คอนกรีต สายซอย 9 บานคายสวาง หมูท่ี 6  
- โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายซอย

บานนายแดง พานกุล บานนาดีสองฯ ไดดําเนินการแลวเสร็จแลวอยูในขั้นตอนสง
ตรวจสอบพัสดุอยู เพื่อตรวจสอบคุณภาพไปยังทางหลวงชนบทครับ รอผลการ
ทดสอบจึงยังไมไดตรวจรับพัสดุครับ  

โครงการที่ตรวจรับไปแลวและเรากันเงินไว  
- โครงการงานปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบาน บานศรีสําราญ หมูที่ 12  
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 

พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานพอศักดิ์ - บานแมนางลําพูน 
บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ 7  

- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 
พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางหมูบาน บานเซินนอย  
หมูท่ี 9 

และขออนุญาตเพ่ิมเติมโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ แกปญหาในชวงประสบ 
อุทกภัยพายุโนริ คือ 

- โครงการกอสรางถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท นภ.4020 ถึง  
วัดปาพุทธวงศ หมูที่ 13 ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการเทคอนกรีต ไปแลว 1 ชอง
จราจร ไดระยะทางประมาณ 40 กวาเมตร ในวันนี้ก็มีการปรับทรายรองพื้น และจะ
มีการเทคอนกรีต ไดใหชางควบคุมงานไดออกไปควบคุมงานรวมกับฝายผูรับจางครับ 
ถาทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติไดผานทางนั้น ขอความอนุเคาะหชวยติดตาม
ดวยครับ เพื่อประโยชนของพ่ีนองประชาชนครบั  

 

 






